

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ ๕๔๗๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑/ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการได้ขอหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดโครงการได้แล้วเสร็จก่อนที่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น หน่วยงานเหล่านี้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบต่อไปได้ แต่ให้ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนของราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศใหม่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยอนุโลมและไม่จำเป็นต้องนำโครงการฯ ดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนั้น แนวทางดังกล่าวนี้จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑. สำหรับงาน/แผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง) ของหน่วยงาน ต่อมาได้มีประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมา หน่วยงานสามารถปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการในงาน/แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามที่ประกาศใหม่ก่อนดำเนินการจัดหาพร้อมกับรายงานให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยไม่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง

๒. กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด มีผลทำให้วงเงินในภาพรวมของงาน/แผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ สามารถใช้แนวทางดังกล่าวนี้ดำเนินการได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)